



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาคบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การสรรหาคบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคล ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และดำเนินการสรรหาในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จึงประกาศผลการสรรหาฯ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดไปหาน้อยตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ บัญชีผู้ผ่านการสรรหานี้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือมีการประกาศการสรรหาคบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ครั้งใหม่ ผู้ผ่านการสรรหารายใดที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศนี้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างหรือยกเลิกการจ้างแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและผู้ผ่านการสรรหาจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑. ผู้นั้นได้รับการทำสัญญาจ้างไปแล้ว
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นขอสละสิทธิการสั่งจ้าง
๔. ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง

กำหนดวันรายงานตัว ให้ผู้ผ่านการสรรหาลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ผู้ใดไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกผู้ผ่านการสรรหาลำดับถัดไปมาทำสัญญาจ้างต่อไป

การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาไปสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ผ่านการสรรหาที่จะต้องทราบประกาศนั้น การเรียกตัวในครั้งต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จะทำหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก ตามที่อยู่ของผู้สมัครให้ไว้ในเอกสารใบสมัคร ดังนั้น หากผู้ผ่านการสรรหาได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ ขอให้ติดต่อแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอดมสิน คำมุงคุณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๕	น.ส.วิรินัญญาภา พัทธทรัพย์	ให้ผู้ผ่านการสรรหา ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้นที่ ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๐.๐๐ น.
๒	๐๐๘	น.ส.สุธาสินี โพธิ์บาย	
๓	๐๐๑	น.ส.รพีพรรณ วงศ์สุวรรณ	
๔	๐๐๖	น.ส.วราพร เวียงธงสารรัตน์	
๕	๐๐๗	น.ส.ชนิษฐา เวียนวัน	
๖	๐๐๓	น.ส.กนกกาญจน์ บุญภา	
๗	๐๐๒	นายอนุชา คำภูเงิน	
๘	๐๐๔	น.ส.อรพรรณ คงปัญญา	

